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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  2558  
เมื่อวันที่ 23  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายศราวุธ   จรมั่งนอก 
นายทิศ  ใจหาญ 
นายศิวกร  เทียบมาก 
นายทองเด่น  บุญค ้า 
นายด้ารง  ดอกไม้ 
นางสาวเจตนิพิฐ พรมวันนา 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก 
นายบัญญัติ  โลจรัส   
นายส้าเภา  โพธิ์วัด   
นายวัชรศักดิ์  มงคล   
นายพิชัย  จ้าชาติ  
นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ 
นายไชยา  หนูมา  
นายนันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  
นายพรมมา  สาชิน   
นายอรัญ  ดีเกียรติถาวร  
นายสุเทพ  กิ มทอง 
นายปัญจนะคม  พลแสน 
นายจ้าปี  จันค้า  
นายวินธัย  ใบลี  
นางรัดดา  สีฝ่าย   
นายภานุพันธ์  คุ้มคง 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา ฯ 

ศราวุธ   จรมั่งนอก 
ทิศ  ใจหาญ 
ศิวกร  เทียบมาก 
ทองเด่น  บุญค ้า 
ด้ารง  ดอกไม้ 
เจตนิพิฐ พรมวันนา 
สมหวัง  เบี ยกระโทก 
บัญญัติ  โลจรัส   
ส้าเภา  โพธิ์วัด   
วัชรศักดิ์  มงคล   
พิชัย  จ้าชาติ 
จ้าเนียร  สิริสุทธิ ์
 ไชยา  หนูมา 
นันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  
พรมมา  สาชิน   
อรัญ  ดีเกียรติถาวร 
สุเทพ  กิ มทอง 
ปัญจนะคม  พลแสน 
จ้าปี  จันค้า 
วินธัย  ใบล ี  
รัดดา  สีฝ่าย 
ภานุพันธ์  คุ้มคง 
เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 

ผู้ขาดประชุม  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 
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นางฉลอง  โชตินอก 
นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

 

 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสุพจน์  ตากลม 
นายประสิทธิ์  สุนันทสิงห์ 
นายอุดร  แทบทาม 
นายนิคม  ภูศรี 
นางกนิษฐา  ฤทธิสอน 
นางณัฐกมล  ไชยราช 
พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ 
นางอิศรา  จันทรเสาวพักตร์ 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส่วนการศึกษา 
หัวหน้าส้านักปลัด 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สุพจน์  ตากลม 
ประสิทธิ์  สุนันทสิงห์ 
อุดร  แทบทาม 
นิคม  ภูศรี 
กนิษฐา  ฤทธิสอน 
ณัฐกมล  ไชยราช 
พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ 
อิศรา  จันทรเสาวพักตร์ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น้าสวดมนต์ 
(ประธานสภา ฯ)   
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
   ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯและพนักงานทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้เรียกประชุมในวันนี  
   ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2557 ครั งที่ 1/2557 ซึ่งก็ได ้

ด้าเนินการตามระเบียบ ฯ และก็มีหลาย ๆ เรื่องที่ต้องให้ที่ประชุมสภา ฯ พิจารณาร่วม  
กันผมขอเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามสีมาชิกสภาฯ ลาประชมุ 2 ท่าน 1.นางฉลอง  โชตินอก      
     (ประธานสภา ฯ) 2.นายพัฒพันธ์  พลบรูณ์   

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2558  ครั งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558   

นายศราวุธ  จรมั่งนอก  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ้าปี    
(ประธานสภา ฯ)   พ.ศ.2558  ครั งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558   ให้ทุกท่านตรวจดู

รายละเอียดให้ครบถ้วน  มีใครเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
   หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน การประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ้าปี    

พ.ศ.2558  ครั งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   จ้านวน    21  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม   จ้านวน   2 เสียง 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3.      เรื่องที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
   3.1 พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 –  
(ประธานสภา ฯ)  พ.ศ.2561) หรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี       
นายศราวุธ  จรมั่งนอก   หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติแผน  
(ประธานสภา ฯ)  พัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561)  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2559 – 2561)    จ้านวน    21  เสียง 
   ไมอ่นุมัติแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2559 – 2561)    จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง     จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม     จ้านวน   2 เสียง 
 

   3.2 แก้ไขแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ ที่ 5 หนา้ 48 โดยเพิ่มเติมโครงการก่อสร้าง 
ประธานสภา ฯ   พลังงานทดแทน โซล่าเซล  ซึ่งเดิมไม่มีโครงการนี  เหตุที่แก้ไขเพ่ิมเติมก็เพ่ืออนุรักษ์ 
   ธรรมชาติและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดแก้ไขหรือเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี   
นายศราวุธ  จรมั่งนอก   หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอสิ่งใดเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองการแก้ไขแผน  
(ประธานสภา ฯ)  พัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560)  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2558 – 2560)   จ้านวน    21  เสียง 
   ไมอ่นุมัติแก้ไขแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2558 – 2560)จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง     จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม     จ้านวน   2 เสียง 
 
วาระท่ี 4.      เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี แจงครับ 
   (ประธานสภา)  
นายสุพจน์  ตากลม จากการประชุมครั งที่แล้วมีเรื่องติดตาม 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.รางระบายน ้าตั งแต่ร้าน 
(นายก อบต.)  โอษโภชนา ถึงแยกไฟแดง องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ได้มีหนังสือถึงหน่วยงาน 

ที่รับฝิดชอบแล้วแต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา 2.เรื่องถังขยะ จากที่มีสมาชิกสภา ฯ ได้
สอบถามมาขอชี แจงว่า ปัจจุบันถังขยะพร้อมที่จะแจกจ่ายแล้ว ขอให้รวบรวมเอกสารมา
ขอรับได้ที่นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้เลย 3.เรื่องการก่อสร้างอาคารที่ท้าการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางหลังใหม่ ขณะนี ก้าลังปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าจะสามารถใช้สถานที่ใดได้และสถานที่ใดเหมาะสม 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก เรื่องการก่อสร้างอาคารที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล ฯ สรุปว่า ขณะนี ก้าลังปรึกษา 
(ประธานสภา)  หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลว่าจะใช้สถานที่ใดสร้างเพ่ือความเหมาะสมและถูก 
   ต้องตามระเบียบต่อไป 
 
 /นายสมหวัง... 



~ 4 ~ 
 

นายสมหวัง  เบี ยกระโทก จากที่ได้ยินว่า สระแดง เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการสร้างส้านักงานองค์การบริหารส่วน 
(ส.อบต.)   ต้าบลหลังใหม่ ขอเสนอว่าให้ท้าความเข้าใจกับชาวบ้านและพื นที่รอบข้างให้เข้าใจ เนื่องจาก 

ครั งก่อนหน้านี ที่จะถมสระแดง ได้มีเสียงวิจารณ์จากประชาชนว่าไม่ควรถมเพราะสระนี มี
ประโยชน์ในการกักเก็บน ้าไว้อุปโภค บริโภค  
 

วาระท่ี 5.      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่ 
   (ประธานสภา)   
นายสุพจน์  ตากลม ตามท่ีท่านเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ได้รับค้าสั่งเรื่องการโอนย้าย ให้ด้ารงต้าแหน่งปลัดองค์ 
(นายก อบต.)  การบริหารส่วนต้าบลหนองข่า อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นั น โดยจะเดินทางใน 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุพจน์  ตากลม ได้รับการประสานงาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตแก้งสนามนาง ว่าในวัน 
(นายก อบต.)  24 มิถุนายน 2558 จะมีการอบรมเก่ียวกับการผลิตถ่านไร้ควัน ท่านใดสนใจขอเชิญร่วม 
   งานได้ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุพจน์  ตากลม ด้วยได้รับหนังสือจากจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับศูนย์ด้ารงธรรม ว่า นายสนอง  หมู่ที่ 5  
(นายก อบต.)  จะพ้นโทษ ซึ่งเก่ียวกับศูนย์ด้ารงธรรม ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง เป็นต้าบล 
   น้าร่อง โดยให้ดูแลผู้พ้นโทษเกี่ยวกับสวัสดิการ หรือการปรับตัวเข้ากับสังคม จากการที่ได้รับ 

ข้อมูลมีเงินจ้านวนไม่น้อยที่ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดเตรียมไว้เพ่ือชดเชยหรือบรรเทาทุกข์แก่
ผู้เสียหายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสภา ฯ เป็นคณะท้างานในศูนย์
ยุติธรรมต้าบลของเราด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ส่งเรื่องเพ่ือขอรับการเยียวยาไปแล้ว 4 กรณี 
จึงขอฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่งด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุพจน์  ตากลม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการระบบประปา ประชุมปรึกษาหารือ 
(นายก อบต.)  เรื่องการบริหารจัดการระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ซึ่งจากการ 

ออกส้ารวจหมู่บ้านต่าง ๆ พบปัญหาหลายอย่าง เช่น การต่อตรงน ้าประปา การกลับมิเตอร์ 
การท้าให้มิเตอร์ช้ารุด หรือการช้ารุดเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งานของมิเตอร์ประปา จึงขอ
เรียนเชิญร่วมประชุมเพ่ือหาวิธีลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน ้าประปา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุพจน์  ตากลม จากการที่ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ลงพื นที่ตรวจเยี่ยมพื นที่ในพื นทีอ้่าเภอแก้งสนามนาง 
(นายก อบต.)  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับในการลงพื นที่ของท้องถิ่น 

จังหวัด ฯ ในครั งนี เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่าง ๆ และตรวจเยี่ยมความ
เรียบร้อย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุพจน์  ตากลม ในปีงบประมาณ 2559 มีหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนเพ่ิมเติมคือ กรมป้องกันและบรรเทาสา 
(นายก.อบต.)  ธารณภัย และ กองทัพภาคท่ี 2 โดยผู้จ้างจะต้องจ่ายค่าน ้ามันและเบี ยเลี ยง ซึ่งก้าลังศึกษา 

 หลักเกณฑ์ต่างว่าจะคุ้มทุนหรือไม่  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  ตากลม เรื่องตลาดสดองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ปัจจุบันได้ผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อย 
(นายก อบต.)  แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมาท้าสัญญาเร็ว ๆนี  และ โครงการที่ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมได้ท้าสัญญา 
   แล้วทุกโครงการ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายประสิทธิ์  สุนันทสิงห์  ตามท่ีได้มีการพูดคุยเรื่องการสร้างอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนาม 
(รอง นายก อบต.) นาง ผมขอเสนอตัวเลือกเผื่อว่าที่ใดที่หนึ่งไม่มีความเหมาะสมหรือมีการคัดค้านการต่าง ๆ 
   ซึ่งผมขอเสนอ ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ซึ่งตั งอยู่ที่บ้านโนนรัง 
   หมู่ที่ 2  
นายวัชรศักดิ์  มงคล สนับสนุนการสร้างอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ในพื นที่ของ 
(ส.อบต.)  ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง บ้านโนนรัง เพราะเป็นพื นที่ขององค์ 

การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางอยู่แล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาในการขออนุญาตใช้ที่ดินหรือ
การคัดค้านต่าง ๆ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก เรื่องการหาสถานที่ก่อสร้างอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางนั น 
(ประธานสภา ฯ)  ตอนนี เป็นช่วงเวลาในการหาข้อมูลของพื นทีในการสร้าง ซึ่งจะได้มาขอมติกันอีกครั งหนึ่ง 

ว่าจะใช้สถานที่ใด เพราะพื นที่ที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะสร้างตรงบ้านศูนย์กลางปัจจุบันก็มี 
ปัญหาอยู่ เอาไว้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะชี แจงข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือขอมติที่ประชุม
เรื่องสถานท่ีก่อสร้างอาคารส้านักงาน ฯ อีกครั งหนึ่ง 

นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ ์ สอบถามเรื่องโครงการซ่อมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสะเดา ซึ่งตามสัญญาระบุว่า 
(ส.อบต.)  มีการซ่อมคลองส่งน ้าระยะทาง 500 เมตร ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาซ่อมคลองส่งน ้าไปแล้ว  

200 เมตร เหลืออีก 300 เมตร จะท้าต่ออีกเม่ือไร ผมเป็นห่วงเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณจะล่าช้า 

นายสุพจน์  ตากลม โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ได้รับงบ 
(นายก อบต.)  ประมาณมาจ้านวน 3 โครงการ ซึ่งในส่วนของสถานีสูบน ้า ฯ บ้านหนองสะเดา ขณะนี ผู้รับ 

จ้างยังไม่ส่งมอบงาน ซึ่งจะยังออกไปตรวจรับไม่ได้ และจะเน้นย ้ากรรมการตรวจงานจ้างให้
ดูรายละเอียดในส่วนนี อีกครั งหนึ่ง 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง จะมีโครงการปลูก
ต้นไม้ที่บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก  โครงการซ่อมสถานีสูบ ฯ บ้านแก่งโก ในส่วนของคลองส่งน ้าจากการที่ได้ไปตรวจสอบ เป็น 
(ส.อบต.)  การเทปูนที่บาง อาจมีอายุการใช้งานที่น้อย จึงอยากให้ปรับปรุงแก้ไข 
นายสุพจน์  ตากลม เรื่องนี ให้ผู้ควบคุมงานดังกล่าว ตรวจสอบดูแล 
(นายก อบต.) 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ร่วมกับ ส้านักงาน 
(ประธานสภา ฯ)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดอบรม การบริหารจัดการขยะ 

ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแจกไปแล้ว 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่ 
(ประธานสภา)   
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  ไม่มี 
นายศรวุธ  จรมั่งนอก หากไม่มใีครเสนอเรื่องอะไรเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุม  
(ประธานสภา ฯ) 
เลิกประชุม  เวลา 15.20 น. 
 
 
        (ลงชื่อ)       เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
 
        (ลงชื่อ)  วินธัย  ใบลี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวินธัย  ใบลี) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 11 
 
        (ลงชื่อ)  วัชรศักดิ์  มงคล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวัชรศักดิ์  มงคล) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 5 
 
        (ลงชื่อ)  ศราวุธ  จรมั่งนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายศราวุธ  จรมั่งนอก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
 


